

๘

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณสมัยสามัญครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒

วันจันทร์ ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม จำนวน๑๕..... คน

ไม่มาประชุม จำนวน๒..... คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชัยณรงค์ ชูบกระโทก	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ชัยณรงค์ ชูบกระโทก	
2	นายสุขสันติ ช้อนกระโทก	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	สุขสันติ ช้อนกระโทก	
3	นายเชล เลาสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	เชล เลาสูงเนิน	
4	นายเอกพจน์ หลอดกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	เอกพจน์ หลอดกระโทก	
5	นายอ้อต ชุ่มจังหวัด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	อ้อต ชุ่มจังหวัด	
6	นางเพ็ญศรี รัตนอุไร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	เพ็ญศรี รัตนอุไร	
7	นายบุญส่ง ฉวยกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	บุญส่ง ฉวยกระโทก	
8	นายอำนาจ ฉุนกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ลา	
9	นายสมิงห์ จริงกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	สมิงห์ จริงกระโทก	
10	นางสมเกียรติ หนันกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	สมเกียรติ หนันกระโทก	
11	นายสงวน เจียบกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	สงวน เจียบกระโทก	
12	นายสวัน แปรจังหวัด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	สวัน แปรจังหวัด	
13	นางศศิรัศม์ จักรกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	ศศิรัศม์ จักรกระโทก	
14	นายสวาด แคล้วกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	สวาด แคล้วกระโทก	
15	นายวิศรุต เชื้อจ้อหอ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔	วิศรุต เชื้อจ้อหอ	
16	นายใจเพชร หล่ากระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗	ใจเพชร หล่ากระโทก	
17	นางสาวปราณี มีมกระโทก	เลขานุการสภา อบต. ทุ่งอรุณ	ลา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ	นายก อบต.ทุ่งอรุณ	วิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ	
2	นายศักดิ์ดา ฐิตกระโทก	รองนายก อบต.ทุ่งอรุณ	ศักดิ์ดา ฐิตกระโทก	
3	นายไวพจน์ ชุ่มกระโทก	รองนายก อบต.ทุ่งอรุณ	ไวพจน์ ชุ่มกระโทก	
4	นายประจวบ วัฒนคงสุข	เลขานุการ นายก อบต.ทุ่งอรุณ	ประจวบ วัฒนคงสุข	
5	นายธวัชชัย รัตนธรรม	ผู้อำนวยการกองคลัง	ธวัชชัย รัตนธรรม	
6	นางจิรานุวัฒน์ สง่าแรง	หัวหน้าสำนักปลัด	จิรานุวัฒน์ สง่าแรง	
7	นายพงศกร อินธิยศ	นิติกร	พงศกร อินธิยศ	
8	นายนพรัตน์ ชันธิโชติ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	นพรัตน์ ชันธิโชติ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เริ่มประชุม
ประธานสภาฯ เวลา ๑๓.๑๐ น. ประธานสภาฯ ได้จัดรูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
ขณะนี้เวลา ๑๓.๑๐ น สมาชิกได้ลงชื่อเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
อรุณ สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ขอเปิดการประชุมสภาฯ และดำเนินการประชุม
ตามวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ สำหรับ ว่าด้วย
ระเบียบการประชุมสภาฯ ถ้าหากท่านสมาชิกสภาฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาฯ ได้
ให้ยื่นหนังสือลาต่อประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีหนังสือลาถือว่าขาดการประชุมสภาฯ ครั้ง
ดังกล่าว ส่วนท่านสมาชิกท่านใดจะอธิปวายให้ยกมือขึ้นเหนือศรีษะ ให้ประธานอนุญาต
ก่อน แล้วลุกขึ้นยืนอธิปวายได้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
วาระต่อไปเป็นวาระรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณครั้ง
แรก ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่
ผ่านมา ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ท่านสมาชิกจะให้
แก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ

นายสวาด เรียนท่านประธานฯ ผมนายสวาด แคล้วกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๓ บ้านหัวสะพาน ตรง
หน้าที่ ๔ ข้อ 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ทุ่งอรุณ (ข้างสนามกีฬา
ฟุตบอล) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อบต.ทุ่งอรุณ จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 2,000,000.00.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)
(รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณ กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย ให้แก่จากค่าจัดทำโครงการก่อสร้างอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทุ่งอรุณ เป็นค่าจัดทำโครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.ทุ่งอรุณครับ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา
ที่ประชุม มีท่านใดขอแก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ประธานสภา ไม่มี
มติที่ประชุม หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่
๒ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
รับรองรายงาน
- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง - เสียง
(ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๑๕ คน)

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติด่วน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ญัตติ ขอมติสภาฯ จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ แยกจากหมู่ที่ ๙ บ้านโนนปอแดง

ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท.๐๓๑๐.๑/ว๕๖ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗
แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน แนวทาง
ปฏิบัติการขอจัดตั้งหมู่บ้าน ข้อ ๔. ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำอำเภอและจังหวัด

ประธานสภา เนื่องด้วยได้รับหนังสือจากผู้นำหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง เรื่องขอมติสภาฯ จัดตั้งหมู่บ้านใหม่
แยกจากหมู่ที่ ๙ บ้านโนนปอแดง ซึ่งตามระเบียบแล้วในการยื่นเรื่องขอแยกหมู่บ้าน ต้องมี
เอกสารสำเนารายงานการประชุมของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำตำบลที่
หมู่บ้านตั้งอยู่ ที่มีมติเห็นชอบในการแยกหมู่บ้านประกอบด้วยนั้น ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ
การเปิดประชุมวิสามัญในครั้งนี้ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอธิปายเชิญครับ

นายสงวน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน เจียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ตามที่หมู่
๙ บ้านโนนปอแดงได้ประชาคมหมู่บ้านขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วม
ประชาคมจำนวน ๑๖๖ คน โดยในวาระที่ ๒ นายพูน หงิมกระโทก ประธานคณะกรรมการ
หมู่บ้านได้เสนอที่ประชุมเรื่องโครงการแยกหมู่บ้านเนื่องจากขณะนี้บ้านโนนปอแดงหมู่ที่ ๙

มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๒๗๔ ครัวเรือน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแยกหมู่บ้านใหม่ได้
ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านได้เสนอแบ่งเขตหมู่บ้านเป็นทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก
โดยแบ่งได้ทิศตะวันออกจำนวน ๑๓๙ ครัวเรือน และด้านทิศตะวันตกจำนวน ๑๓๕
ครัวเรือน ตามเอกสารที่แนบมาด้วย และให้ทางทิศตะวันตกจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ครับ
ขอบคุณครับ

นายสวาด

เรียนท่านประธานฯ ผมนายสวาด แคล้วกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๓ บ้านหัวสะพาน ผมเห็น
ด้วยกับแนวคิดในการแยกหมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน งบประมาณและการดูแล
ประชาชนที่ทั่วถึง เนื่องจากหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดงเป็นหมู่บ้านใหญ่ทำ ยกตัวอย่างเช่นหมู่
๑๓ บ้านหัวสะพาน ได้แยกอีกหมู่บ้านเป็นหมู่ ๑๖ บ้านใหม่หัวสะพาน ทำให้การบริหาร
การดูแลได้ทั่วถึงมากขึ้นครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีท่านใดจะอธิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม เรื่องการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
แยกจากหมู่ที่ ๙ บ้านโนนปอแดงขอมติครับ

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ แยกจากหมู่ที่ ๙ บ้านโนนปอแดง

- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

(ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๑๕ คน)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ขอเชิญได้ ครับ

นายสุขสันติ

เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุขสันติ ซ้อนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๖ บ้านใหม่หัวสะพาน จะ
สอบถามเกี่ยวโคมไฟส่องทางสาธารณะ ตอนนี้ไฟสาธารณะเสียหลายจุด ผมอยากให้เร่ง
ดำเนินการซ่อมด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายสวาด

เรียนท่านประธานฯ ผมนายสวาด แคล้วกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๓ บ้านหัวสะพาน มีทาง
สาธารณะในหมู่ ๑๓ เกิดการทรุดตัวเนื่องจากน้ำไหลกัดเซาะ ไม่ทราบว่ามีงบประมาณใน
การดำเนินการซ่อมแซมหรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ

นายสงวน

เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน เจียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง เรื่องไฟ
ส่องทางสาธารณะ ตอนนี้ในหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ก็เกิดการชำรุดหลายจุดเหมือนกันครับ
ยังไงก็ช่วยเร่งดำเนินการซ่อมแซมด้วยครับ

นายสวาด

เรียนท่านประธานฯ ผมนายสวาด แคล้วกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๓ บ้านหัวสะพาน ขอ
สอบถามเรื่องถุงยังชีพสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) เนื่องจาก
สถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ชาวบ้านเราเดือดร้อน ผมอยากให้มีการแจก

ลุงยังชีพเหมือนเดิม จึงอยากทราบว่าลุงยังชีพยังจะดำเนินการแจกให้ผู้ติดเชื่ออีกหรือไม่
อย่างไรครับ

นายวิระชาติ

ผมนายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ขอชี้แจงเรื่องแรก
ทางสาธารณสุขในหมู่ ๑๓ เกิดการหลุดตัว ผมให้ช่างโยธาออกไปสำรวจและประมาณราคา
แล้ว จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ ส่วนเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ หลังเสร็จสิ้นงาน
พระราชทานพันธุ์ข้าว จะให้ช่างออกไปซ่อมแซมทุกหมู่บ้านครับ ส่วนเรื่องลุงยังชีพยังมี
การแจกให้ผู้ติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ต่อไปครับ โดยตอนนี้ได้ใช้
งบประมาณจาก สปสช. มาดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ จำนวน ๔๐๐ ชุด หากหมดจาก
ส่วนนี้แล้วก็ต้องดูที่ศักยภาพของ อบต.ว่าจะสามารถดูแลคนในตำบลได้ขนาดไหนครับ
ขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผม
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อรุณทุกท่านมาก ปิดการประชุม
เวลา ๑๖.๐๐ น.

เลิกประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางปราณี มีมิตรไทย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ สมัยวิสามัญ ที่
๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายสงวน เจียบกระโทก)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ฤนกระโทก)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายสวาด แคล้วกระโทก)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายชัยณรงค์ ชูกระโทก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ